

CÔNG AN TỈNH

# Luôn khắc ghi lời Bác dạy

Đại tá NGUYỄN VĂN MINH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều về "Tư cách người Công an cách mệnh", đó là:

Đối với tư mình, phải cần, kiệm, liêm, chính,

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, mang ý nghĩa khoa học, nhân văn, thực tiễn sâu sắc, là sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thái Bình mãi mãi biết ơn và ghi nhớ những tình cảm của Bác dành cho quê hương giàu truyền thống cách mạng, đặc biệt là lời Bác dặn: "...Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt..." đã khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Thái Bình.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, các lực

lượng Công an Thái Bình đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương qua các cuộc chiến tranh đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường; triệt phá hàng trăm ban tề, phát hiện, khám phá kịp thời các vụ nội gián nguy hiểm; trấn áp các tổ chức chính trị phản động; bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của tỉnh; góp phần cùng quân và dân trong tỉnh giải phóng quê hương. Ban Bảo vệ chính trị, liệt sĩ Trần Bá Giản vinh dự được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, các lực lượng Công an Thái Bình luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ; đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động xâm nhập, phá hoại của bọn gián điệp, biệt kích, trấn áp bọn phản động nguy hiểm; nghiêm trị bọn tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng ở địa phương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bằng minh trong lửa đạn cứu người, cứu tài sản, bảo vệ an toàn huyết mạch giao thông để chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến chiến thắng quân xâm lược.

Với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", trong lớp lớp người con ưu tú của quê hương năm tấn lên đường chiến đấu, trên 300 cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình đã chi viện an ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Các đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa



cháy, liệt sĩ Phan Văn Viêm, nguyên Trưởng Công an Thụy Anh được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Về vang và tự hào thay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; những năm gần đây, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; các lực lượng Công an Thái Bình đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc thể trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, mưu trí,

sáng tạo, vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động chiến lược, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép, kiểm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công an thành phố Thái Bình, Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thấu suốt quan điểm "Lấy dân làm gốc", "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "Bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân", các lực lượng công an trong tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu

cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đầu tư chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng vệ an ninh trật tự, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu là phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh Thái Bình thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tiến công tội phạm, tận tụy, sáng tạo trong công tác, tác phong sâu sát cơ sở, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Chặng đường 70 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương Quân công, Chiến công, Bảo vệ Tổ quốc các hạng. 18 năm (1999 - 2017) được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc"; năm 2006 được Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; 8 tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện phấn đấu hết mình, ra sức học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác, gần bó máu thịt với nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt lời căn dặn của Bác năm xưa: "...Xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt...".

## ► Điều kiện công nhận điểm, khu du lịch

(chinhphu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Cụ thể, Nghị định quy định điều kiện công nhận điểm du lịch như sau: 1- Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực; 2- Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch bao gồm: Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi; có điện, nước sạch; biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch; có dịch vụ ăn uống, mua sắm; 3- Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường bao gồm: Có biện pháp bảo vệ thực 24 giờ mỗi ngày; công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch; có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm; có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

### Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia

Theo Nghị định, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia gồm: Có ít nhất 2 tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên du lịch cấp quốc gia; có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực; có trong danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch bao gồm: Có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hàng từ 4 sao trở lên; có điều kiện quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

Ngoài ra, khu du lịch phải có kết nối với hệ thống giao thông, viễn thông quốc gia; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường bao gồm: Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường; các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 4 Điều 12 Nghị định này.

## ► Đề nghị không tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, du lịch

(vietnamplus.vn) Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý giá sau tết Nguyên đán trong đó nhấn mạnh đề nghị không tăng giá nhiều dịch vụ.

Trong văn bản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả trong thời gian sau tết. Bộ Tài chính cũng lưu ý tới giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong thời gian các tháng tiếp theo như lương thực, thực phẩm. Từ đó, lãnh đạo các địa phương được đề nghị kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

Điểm đáng chú ý trong văn bản của Bộ Tài chính là đề nghị: Trong quý I không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ thuộc thẩm quyền HĐND, UBND tỉnh, thành phố quản lý. Một số dịch vụ được nhắc tới như khám chữa bệnh, giáo dục, dịch vụ vệ sinh môi trường, trồng giữ xe, tham quan du lịch, lưu trú buồng phòng, thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại... Mặt khác, Bộ Tài chính cũng nêu đề nghị các địa phương cần quản lý chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau tết, nhất là dịch vụ vận tải, ăn uống, tham quan, du lịch, dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô...



Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

# Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng

Những năm qua, việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng đã tạo điều kiện cho các hội phát huy tinh thần chủ động, hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau khi Bộ Chính trị (khu vực XI) ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội quần chúng; đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng có bộ máy hội quần chúng các cấp, quy hoạch, giới thiệu cán bộ có phẩm chất, năng lực giữ vị trí chủ chốt của các hội đặc thù; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động hiệu quả. Song song với việc chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy quan tâm

lãnh đạo, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tổ chức làm việc với các hội quần chúng để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của tổ chức hội và hội viên, định hướng hoạt động cho hội trong thời gian tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo theo.

Là một trong những tổ chức hội đặc thù của tỉnh, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã đạt hiệu quả tích cực góp phần vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Năm 2017, tổng giá trị hoạt động nhân đạo các cấp thực hiện là trên 45 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Đạt được kết quả đó là do các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm tới các phong trào, hoạt động của hội như: bố trí cán bộ có năng lực phụ trách công tác hội; tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách; lắng nghe đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác nhân đạo, từ thiện, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Hoạt động của các cấp hội vì vậy thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

Cũng giống như Hội Chữ thập đỏ, những năm qua, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ông Nguyễn Bá Côn, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Nhờ sự quan tâm của tỉnh, hiện nay Câu lạc bộ đã có trụ sở khang trang, thực sự là mái ấm cho hội chữ thập đỏ, tinh thần cho cán bộ hưu trung cao cấp đang cư trú trên địa bàn thành phố. Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, các hội viên Câu lạc bộ còn phát huy vốn trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín trong đời sống chính trị - xã hội, tiếp tục chung tay góp sức xây dựng quê hương. Hiện nay, Câu lạc bộ có 12,8% hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, thành phố; 31% hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Câu lạc bộ cũng là nơi thường xuyên tập hợp dư luận xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh và các địa phương về những chủ trương lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của địa phương.



Mặc dù tuổi đã cao song ông Lại Hữu Miến, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn vẫn tập trung phát triển kinh tế trang trại, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Có thể khẳng định, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới là điều không thể thiếu. Đó là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần nhiều giải pháp thực hiện để phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức hội, góp phần nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.